

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông/ Quý Nhà đầu tư

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP
2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 16 ngày 25/6/2019
3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4. Mã chứng khoán: KBC
5. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: <http://www.kinhbaccity.vn>

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) xin trân trọng công bố thông tin về diễn biến của dịch Covid đang xảy ra ở Bắc Ninh, Bắc Giang nơi có KCN Quế Võ, KCN Quang Châu thuộc Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc như sau:

Như Quý vị cổ đông, Quý nhà đầu tư đã theo dõi trên phương tiện truyền thông thì hiện nay hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang nơi có các Khu công nghiệp Quế Võ, Quang Châu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đang thực hiện giãn cách xã hội, **đặc biệt việc các doanh nghiệp trong KCN Quang Châu tạm dừng hoạt động cùng với các KCN khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ để đảm bảo Công tác phòng chống dịch. Việc này là đúng đắn, kịp thời, hạn chế rủi ro tối đa cho toàn xã hội chứ không phải cho riêng KCN của chúng tôi.**

*"Muốn dập dịch cần khoảng thời gian các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, dự kiến từ 1-2 tuần. Nếu phương án này thực hiện được thì kiểm soát dịch tốt hơn. Khi sản xuất trở lại thì phải làm chặt chẽ hơn khâu phòng chống dịch. Chính quyền sẽ cùng doanh nghiệp kiểm soát dịch bệnh".*

Đây là sự việc bất khả kháng và Tổng công ty chúng tôi đang nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương để phòng chống dịch bệnh, nhanh chóng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp được sớm ổn định hoạt động sản xuất. Là đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, khi sự việc này xảy ra, Tổng công ty chúng tôi cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng hạ tầng trong thời gian chống dịch, giãn cách, v.v. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tổng Công ty chúng tôi không có thiệt hại về kinh tế. Các công ty trong toàn Tập đoàn vẫn làm việc, vẫn giữ kết nối với Cơ quan chính quyền, với đối tác, vẫn đàm phán với khách hàng qua hình thức trực tuyến cũng như sẵn sàng trả lời câu hỏi của các cổ đông và nhà đầu tư, v.v.

Theo thông tin mới nhất, Chính phủ và chính quyền hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đang huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ để phòng chống dịch và đang xem xét cho phép doanh nghiệp nào bảo đảm đủ điều kiện an toàn dịch bệnh thì được phép quay trở lại



sản xuất, không ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng sản phẩm của các Tập đoàn đa quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương và cả nước.

Góp phần chung tay phòng chống dịch, chúng tôi đã thực hiện chia sẻ nhanh chóng trách nhiệm xã hội với các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên,... bao gồm, tài trợ các hệ thống real time PCR tự động, các bộ máy thở hiện đại, hàng nghìn bộ test xét nghiệm Covid và rất nhiều thiết bị y tế khác, tài trợ xây dựng Bệnh viện dã chiến, v.v.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đang đề nghị Chính phủ về việc thành lập Quỹ Vaccine phòng chống dịch. Để góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh mang tính lâu dài, chúng tôi đang kết nối, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN có nhu cầu mua vaccine. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký mua Vaccine thông qua Chính phủ, đồng thời cũng chủ động tìm nguồn vaccine để hỗ trợ các KCN. Chúng tôi tin tưởng các doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương án chủ động tấn công dịch (5K + Vaccine) theo tinh thần của Chính phủ sẽ thuận lợi hơn. Khi cán bộ nhân viên, công nhân được tiêm vaccine, chi phí doanh nghiệp phải trả cho việc tiêm Vaccine sẽ nhỏ hơn rất nhiều chi phí phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là trách nhiệm chính đáng của doanh nghiệp đối với người lao động. Điều quan trọng là Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã mở hướng cho phép các doanh nghiệp chủ động phương án mua vaccine để tiêm cho cán bộ công nhân viên.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan/Quý Cổ đông/Quý nhà đầu tư được biết.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VP KBC

**Người Công Bố Thông Tin**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Đặng Thành Tâm**

